



# hiệp thông

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

## Chúa Nhật 4 Mùa Chay • Năm Phụng Vụ A Ngày 26 Tháng 3 Năm 2017 • Tháng Kính Thánh Giuse

### AI MÙ? AI SÁNG?

**Suy niệm:** Những người Pharisêu chỉ “thấy” Chúa Giêsu vi phạm ngày Sabát, chứ “không chịu thấy” việc Chúa làm cho người mù từ mới sinh là dấu chỉ Ngài là Đấng Thiên Chúa sai đến. Một cuộc điều tra cận kề về vụ “chữa lành người mù” đã được họ tiến hành. Nhưng rốt cục, khi đối diện với sự thật -là lời chứng của chính đương sự và gia đình- thì họ lại nhắm mắt. Vì họ không

muốn thẳng thắn nhìn sự thật. Họ nói mình sáng mắt, nhưng thực ra đã mù trước ánh sáng của Đức Kitô.

**Mời Bạn:** Tôi có để một tên ‘Pharisêu’ nào đó len lỏi náu ẩn trong mình không? Nếu có, tôi đã trở nên “mù loà” trước chân lý, trước ánh sáng của Đức Ki-tô vì tôi đã bị che khuất bởi thành kiến, bởi thói vinh vang tự mãn về “thành tích đạo đức” của mình, do đó, tôi khinh miệt những người yếu kém, ghen tị với những người giỏi giang hơn mình... .

**Chia sẻ:** Các hoạt động tông đồ, bác ái trong cộng đoàn của bạn có mắc chứng tự

mãn mà bị thoái hoá trở thành bệnh thành tích không?

**Sống Lời Chúa:** Để đề phòng sự “mù loà” đó, hôm nay bạn tìm ra một ưu điểm, hoặc một việc tốt của người khác, nhất là của một người mà bạn vốn không ưa thích. Và nếu thuận tiện, bạn hãy khen ngợi người ấy về điều tốt đó.

**Cầu nguyện:** Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin, để con ca ngợi Chúa vì những điều tốt đẹp Chúa đã làm cho chúng con. Xin chữa con khỏi bệnh mù loà vì tự mãn để chúng con biết nhận ra điều tốt đẹp Chúa thực hiện nơi anh em con. Amen.

#### BAN MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Linh Mục Chánh xứ:	Cha John Henderson
Linh Mục Quản Nhiệm:	Cha Giuse Đặng Hoàng Nhật
Linh Mục Hưu Dưỡng:	Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu
Chủ Tịch Cộng Đoàn:	Anh Bùi Lợi
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:	Anh Phạm Đình Hiếu
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:	Anh Nguyễn Tấn Trực
Thủ Quỹ & Tài Chánh:	Anh Nguyễn Văn Bình
Đại Diện Cộng Đoàn VN với GX Mỹ	Anh Phạm Tuấn
Thư Ký:	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:	Chị Nguyễn Anna Dung
Ca Đoàn Hương Chiểu	Anh Lương Thế Phiệt
Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:	HT Kha Trần
Thừa Tác Viên Lời Chúa :	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:	Anh Nguyễn Tín
Trưởng Giáo Lý & Việt Ngữ:	Thầy Phạm Tuấn

#### LIÊN LẠC

Linh Mục Quản Nhiệm:	503-548-8989 hoangnhat66@yahoo.com
Ban Mục Vụ:	503-730-7254 cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:	503-770-0811

#### MỤC VỤ & SINH HOẠT

- Thánh lễ:** Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều  
**Giải tội:** 1 tới 1:20 trước Thánh lễ Chúa Nhật và chiều Thứ Năm, hoặc xin hẹn với quý Cha.  
**Rửa tội:** Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ  
**Hôn phối & Xin lễ:** Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm  
**Trường Việt Ngữ và Giáo lý - TNTT**  
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN  
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bảy tuần 1 & 3 trong tháng

## Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

### Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 3/2017

**Xin Ông Nâng Đỡ các Kitô Hữu Bị Bách Hai** – Để các Kitô Hữu bị bách hại được nâng đỡ bởi những lời cầu nguyện và giúp đỡ về vật chất của toàn thể Giáo Hội.

## LỊCH CÔNG GIÁO TRONG TUẦN

**26/3:** CN 4 Mùa Chay

**27/3:** Thứ Hai trong tuần 4 Mùa Chay

**28/3:** Thứ Ba trong tuần 4 Mùa Chay

**29/3:** Thứ Tư trong tuần 4 Mùa Chay

**30/3:** Thứ Năm trong tuần 4 Mùa Chay

**31/3:** Thứ Sáu Mùa Chay - Kiêng tịnh

**1/4:** Thứ Bảy trong tuần 4 Mùa Chay

**2/4:** CN 5 Mùa Chay

## THÔNG BÁO

### - Phụng Vụ trong Mùa Chay:

- Trong suốt Mùa Chay, giáo xứ sẽ có hai thánh lễ hằng ngày (từ Thứ Hai đến Thứ Sáu) vào lúc 8:30 sáng và 12 giờ trưa.

- Sẽ có giải tội thêm vào Thứ Tư từ 11 - 11:30 sáng trước thánh lễ, ngoài giờ giải tội hàng tuần từ 3:30 đến 4:30 chiều Thứ Bảy.

- Sẽ có nghi thức hòa giải cho toàn giáo xứ vào 7 giờ tối Thứ Ba 28/3/2017 tại nhà thờ bằng tiếng Anh.

- Sẽ có Đàng Thánh Giá cho toàn giáo xứ bằng 3 thứ tiếng vào lúc 6 giờ chiều các Thứ Sáu 3, 10, 17, 24, 31 tháng 3. Sau đó sẽ có phụng vụ sụp cho mọi người.

- Cộng đoàn Việt Nam sẽ có đàng Thánh Giá hàng tuần vào lúc 6 giờ chiều Thứ năm, trước Thánh lễ.



## Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật

### + Bài đọc 1 : 1Sm 16,1b.6-7.10-13.

Dân Do thái muốn tìm cho mình một ông vua để cai trị. Vị vua đầu tiên được chọn là Saul, nhưng vị vua này chỉ giải quyết vụ việc theo quan điểm chính trị và ý riêng hơn là ý Chúa, nên Chúa bỏ ông và thay thế bằng một vị vua khác đẹp lòng Ngài hơn. Chúa truyền cho ông Samuel đến nhà ông Giêsê để xức dầu phong một người khác làm vua. Samuel chọn Đavít để xức dầu, một đứa con nhỏ nhất mà ban đầu Giêsê coi thường, không giới thiệu.

### + Bài đọc 2 : Ep 5,8-14.

Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu Êphêsô hãy từ bỏ nếp sống cũ là sống trong giả dối và tội lỗi để được làm con của ánh sáng; đồng thời hãy sống theo

giáo huấn của Đức Kitô là ánh sáng đích thực. Lời thánh Phaolô trong bài đọc này : "Hãy thức dậy, đừng mê ngủ nữa", chính là lời nói với các Kitô hữu hôm nay.

### + Bài Tin mừng : Ga 9,1-41.

Đức Giêsu chữa mắt cho người mù từ bẩm sinh. Đó là dấu chỉ để mọi người tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Nhờ tin như thế mà người ta có sự sống. Như vậy, cùng một lúc Đức Giêsu làm hai phép lạ : chữa cặp mắt thể xác cho anh mù có cái nhìn của loài người, và chữa cặp mắt đức tin cho anh này có cái nhìn Thiên Chúa. Trong hai phép lạ chữa mắt thì việc chữa mắt đức tin quan trọng hơn vì nhờ cặp mắt này mà người mù đã nhận ra Đức Giêsu là Thiên Chúa và đã tuyên xưng : "Lạy Thầy, con tin", rồi anh sắp mình trước mặt Ngài.

## Xin cho sáng mắt, sáng lòng

Anh mù hôm nay đã được Đức Giêsu cho được "sáng mắt sáng lòng". Trong cuộc sống Kitô hữu, chúng ta cũng phải xin Chúa cho được sáng mắt và sáng lòng. Nhìn bằng cặp mắt thể xác là một điều quý, nhưng biết nhìn bằng cặp mắt đức tin còn quan trọng hơn.

Những người chỉ biết tôn thờ vật chất, tiền của, danh vọng, xác thịt... là những người chỉ biết nhìn bằng cặp mắt thể xác để được sáng mắt. Họ có thể giống như con heo khi thấy được thức ăn thì ăn rồi quay ra ngủ, thức dậy rồi lại ăn. Không biết gì khác ngoài việc ăn uống ngủ nghỉ, không biết tới tương lai.

Con người được "sáng lòng" là người biết vươn lên cao cho xứng với "linh ơn vạn vật", vươn tới hạnh phúc tuyệt đối là Thượng Đế, biết mình từ đâu tới, sống phải làm gì và hậu thế sẽ ra sao? Họ cũng phải ăn uống, ngủ nghỉ, nhưng ăn uống có chừng mực, tránh những thức ăn có nguy hại cho tâm hồn để chuẩn bị cho tương lai. Những người này đã dùng cặp mắt đức tin để nhìn sự vật trong cuộc sống hằng ngày.

Cũng như những người nhìn xem bằng con mắt thể xác thì nhìn thấy những việc diễn ra trong cuộc sống trần gian này : họ nhìn thấy sự khác biệt giữa ánh sáng và bóng tối, giữa trắng và đen, đẹp và xấu, thanh nhã và thô

thiển, cân xứng với bất cân xứng, ngắn với dài. Tai cũng vậy, nó phân biệt được tiếng bổng tiếng trầm, tiếng du dương. Về tai và mắt tâm hồn cũng vậy, chúng có thể nghe và nhìn thấy Thiên Chúa.

Chúng ta có thể kết luận : Con người có cặp mắt thể xác và tinh thần. Cả hai cặp mắt đều quan trọng để nhìn xem. Nhưng nếu có trường hợp đối chọi nhau giữa hai cặp mắt ấy thì với danh nghĩa là Kitô hữu, chúng ta phải dành ưu tiên cho con mắt tinh thần, nghĩa là tuy bị mù về con mắt thể xác, nhưng lại ngời sáng về con mắt đức tin.

Chuyện kể rằng : có một người mù lúc nào cũng kết thúc lời cầu nguyện của mình bằng câu : "Nếu điều đó có ích cho phần rỗi con".

Một hôm, người ta dẫn ông đến trước mộ thánh Tôma thành Cantorbéry để xin Người chữa cho ông sáng mắt. Ông được nhận lời. Mắt ông liền mở ra. Cảnh vật tung bừng reo vui trước mắt ông. Khi nổi vui mừng đầu tiên trôi qua, ông mới chợt nhớ là mình đã quên thêm vào lời cầu nguyện câu kết thúc : "Nếu điều đó có ích cho phần rỗi con".

Ông liền trở lại viếng mộ thánh, và xin được mù trở lại nếu điều đó đem lại lợi ích cho linh hồn ông. Thế là ông lại mù như trước.